



17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2559

เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย และผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน ทุกสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ จำนวน 1 เล่ม
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและแนบท้ายคำสั่ง จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.มุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2560 เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำผลไปใช้ในการตัดสินผลการสอบปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประเมินในแต่ละระดับชั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.มุกดาหาร จึงได้กำหนดการทดสอบพร้อมกันทั้งจังหวัด วันที่ 2 มีนาคม 2560 สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. ให้ประธานเครือข่ายและคณะทำงาน ดำเนินการพิจารณาจัดสนามสอบตามความเหมาะสม และจัดทำแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ห้องสอบละ 2 คน โดยเป็นครูต่างโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน และกรรมการอื่นๆตามความจำเป็น ส่งเขตพื้นที่ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ให้ดำเนินการจัดสอบตามคู่มือที่ส่งมาพร้อมนี้ (ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มฯที่เว็บไซต์ข่าวกลุ่มนิเทศ) และดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ประธานเครือข่ายและคณะผู้บริหารโรงเรียน สำเนาแบบทดสอบเอง โดยใช้งบประมาณของทางโรงเรียนและงบที่เขตพื้นที่จัดสรรสนับสนุน ซึ่ง สพฐ.ได้จัดทำแบบทดสอบต้นฉบับให้ ให้ติดต่อรับชุดแบบทดสอบต้นฉบับจากศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการสอบเสร็จให้ส่งไฟล์ผลการประเมินมายังเขตพื้นที่และแจ้งโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายนำผลไปใช้
3. สำหรับตารางสอบและแบบฟอร์มกรอกคะแนนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง รอรายละเอียดจาก สพฐ.
4. โรงเรียนสังกัดเอกชน เทศบาล และท้องถิ่น หากมีความประสงค์จะจัดสอบ ให้ติดต่อขอรับข้อสอบต้นฉบับได้จากศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ และให้ดำเนินการจัดสอบเองโดยใช้งบประมาณต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โฉ่คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.มุกดาหาร